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เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๕  นาฬิกา 

เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม  จากน้ันได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางมุกดา  พงษ์สมบัติ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดขอนแก่น  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความคืบหน้าของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และโครงการ  Smart  Lady  Thailand  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายประชา  ประสพดี)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางนาที  รัชกิจประการ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  วิกฤตโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา  ถาม  
นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์  (นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

(สําเนา)
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ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนคร  มาฉิม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  นโยบายการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

อย่างยั่งยืนของประเทศ  ถาม  นายกรัฐมนตรี   

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข  สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร  จังหวัดเลย  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนเข้าหมู่บ้านทุ่งน้ําใส  หมู่ที่  ๗  ตําบลโป่ง  อําเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  ถาม  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   

กระทู้ถามในลําดับท่ี  ๑  และ  ๒  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  

(นายประชา  ประสพดี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นางเยาวนิตย์  เพียงเกษ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยนิวเคลียร์

องครักษ์  ณ  ตําบลทรายมูล  อําเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  ถาม  รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญจึงขอเลื่อน 

การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  

ข้อ  ๑๔๗ 

เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธาน

ของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อน

ขึ้นมาพิจารณาก่อน  คือ  พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ซึ่ง  คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระ

เรื่องที่ท่ีประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน) 
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เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย)   
ได้แถลงเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง 
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายทนุศักด์ิ   
เล็กอุทัย)  ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนลับ
ตามรัฐธรรมนูญฯ  มาตรา  ๑๒๖  วรรคห้า  ในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง  นายชูเกียรติ  
รัตนชัยชาญ  เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ  จากนั้น
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้สั่งปิดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  นาฬิกา 

 
 

(นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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